

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 23 ก.พ. - 1 มี.ค. 2566

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารนำเข้าจากประเทศจีนในพื้นที่เขต กทม. จำนวน 7 แห่ง พบเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารกึ่งสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีที่มีการแสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้องไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร (เลข 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย.) เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดอายัดอาหารที่ตรวจพบดังกล่าว โดยได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศออกตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่
- 27 กุมภาพันธ์ 2566 กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนและเด็กวัยเรียนระวังป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง เนื่องจากขณะนี้บางช่วงมีฝนตกชุกอากาศเย็น ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโนโรไวรัสและโรต้าไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงรุนแรงได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าวัยอื่น อาการโดยทั่วไปปวดท้อง อาเจียนถ่ายอุจจาระเหลว หากถ่ายเป็นน้ำชั้นรุนแรงอาจเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ จึงขอให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและน้ำดื่มโดยยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"

เตรียมพร้อมเฝ้าระวัง " โรคไข้หวัดนก "

16 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายงานข่าว พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดนก H5N1 ที่ประเทศกัมพูชา จ.โพรแวง อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา ติดกับประเทศเวียดนาม เป็นเด็กหญิงอายุ 11 ปี ต่อมาพบว่า บิดาของผู้เสียชีวิตรายนี้ ติดเชื้อโรคดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่ไม่แสดงอาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค สำหรับประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี 2549 รวมเป็นระยะเวลา 16 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้วางระบบการบริหารจัดการกรณีเกิดโรคไข้หวัดนกไว้เป็นอย่างดี มีระบบเฝ้าระวังตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้มาตรฐานความเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรคในประเทศ คือ การลักลอบนำ เชื้อสัตว์ปีกตามชายแดน สำหรับด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องทางบกให้ยกกระดับการเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมศุลกากรด่านตรวจสัตว์ ด้านตรวจพืช ด้านควบคุมโรคติดต่อที่ดูแลผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่งตรงจุดนี้จะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น การวัดไข้ สังเกตอาการ ชักประวัติความเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดสัตว์ปีก หากพบว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศมีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทันที และแยกเป็นบุคคลเข้าข่ายสงสัยเพื่อทำการเฝ้าระวังต่อไป ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคหรือประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ให้สังเกตอาการตัวเองหากมีไข้หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้พบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยทันทีทั้งนี้ การรับประทานอาหารปรุงสุก การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ยังช่วยป้องกันโรคดังกล่าวได้



ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่

จนท. แจ่ง อสต. ประสานกับ จนท.สาธารณสุข ปศุสัตว์ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบถึงสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศกัมพูชา หากลูกบ้านที่เลี้ยงสัตว์ปีกให้สังเกตหากมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น มีสัตว์ปีกป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ ควรแจ้งผู้ใหญ่บ้าน อสม. อสต. หรือ จนท. ปศุสัตว์อำเภอ ห้ามนำสัตว์ปีกที่ตายไม่ทราบสาเหตุไปบริโภคซากสัตว์ควรฝังกลบ และหากมีผู้ป่วยที่มีอาการ คล้ายไข้หวัดใหญ่ ประกอบกับมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกหรืออาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดสัตว์ปีก ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและปศุสัตว์รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่จัดอบรม หรือพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกแก่ อสต. อย่างต่อเนื่อง

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ชายแดน
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

อ้างอิง

- <https://www.hfocus.org/content/2023/02/27112>
- https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=32352&deptcode=brc&news_views=150
- https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/2434
- ขอบคุณภาพจาก :https://khuanlang.go.th/_new/stuff/detail/42/data.html